



ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE

01808



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7
www.mju.ac.th/prmacjo

ภาคเหนือ เข้มแข็งก้าวไกล
www.komchaedluek.co.th

คมชัดลึก

นิตยสารยอดเยี่ยมในงานประชุมหนังสือพิมพ์โลก 2005
ประจำวันที่ 6...เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551

ไม่มีใครปฏิเสธว่าปลาปักเป้าเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความเชื่อโชคลี้ก มีอายุยืนยาว สติปัญญาเฉียบคม ปลาปักเป้าจึงมีสมญานามว่า "ปลาขบแข็ง" เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื้อแน่นเป็นแว่นๆ คล้ายวุ้นเนื้อไม้ มีมันแทรกสรสหวานมัน จึงมีผู้นิยมบริโภคเป็นจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศ ในขณะที่ปลาน้ำจืดในลำน้ำธรรมชาติกลับมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ทำให้ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย พยายามค้นคว้าวิจัยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้ในบ่อดิน ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ จนสามารถนำไปขยายพันธุ์เพื่อใช้เลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จเป็นแห่งแรกในโลก

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์กล่าวว่า โครงการวิจัยเพาะพันธุ์ปลาปักเป้าเริ่มต้นจากความสนใจจึงนำปลาปักเป้าพันธุ์แม่พันธุ์มาจากแม่น้ำโขงเข้ามาเลี้ยงเมื่อปี 2533 ต่อมาในปี 2543 ได้ทำการวิจัยอย่างจริงจัง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จนสามารถเพาะพันธุ์ลูกปลาปักเป้ารุ่นแรกสำเร็จเมื่อปี 2545 จากการวิจัยครั้งนี้ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์จนเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ ซึ่งต้องทำในลูกปลารุ่นที่ 2-3 เพื่อให้เกิดมาตรฐานของสายพันธุ์



ลูกปลาปักเป้า

เลี้ยง 'ปลาน้ำจืด' เชื้อแปลงจากวิจัยจากห้องสุราษฎร์



รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ (กลาง) นำผู้สนใจเยี่ยมชมฐานปลาปักเป้า

จุดเด่นของปลาน้ำจืดในสภาพการเลี้ยงในบ่อดินที่ดีจะสามารถได้ไข่ได้ละ 5-10

พิชิตยอด
เหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดที่หมู่บ้าน บริเวณเกาะสุครีพ จ.นราธิวาส เมื่อ 16 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน รัฐบาลได้ให้การประมงกำหนดให้ในเขตลอบวางระเบิดหมู่บ้านสามแยก หมู่ 4 ต. สุราธิวาส คนร้ายจุดชนวนระเบิดระดมยิงใส่ไว้ในรถยนต์ นำหน้ที่ แล้วลอบนำมาจอดรวมกันนั้น ผู้ใหญ่บ้าน ต.รงถานจะการลาดกลางผลไม้ จนเกิดสนั่นหวั่นไหว ไฟลุกท่วมระยาศัน มีผู้บาดเจ็บหลายสิบราย มีเอกภ นายอำเภอสุครีพ ซึ่งที่ประชุม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ รพ.สุครีพ จากนั้นเพียง 3 นาที ก็โลกเริ่มมีผลตอบเกิดระเบิดลูกที่ 2 ตรงบ้านเสาเสียงประมาณ 5.1 การอำเภอเพียงเล็กน้อย หน้าไรตอปี ปัจจุบันสงนายช่วย ทยเมฆ เลขที่ 73 การเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ อ.สุครีพ จ.นราธิวาส สมองความต้องการระเบิดซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์เป็นอสังคย หนึ่งหน้าร้านดังกล่าว ผลตู้เกษตรที่สนปี พ.ต.ท.จงใจรักษ์ คงเผ่า เจ้าไข้การแทนผู้กำกับ สภ.สุครีพ ขี้จยข้อหนึ่งที่จับตลอดไม่รุ่ง ร้อยเอวรสอบสประสบผลสำเร็จไปอบ ผบ.ฉก.35 พร้อมเจ้าเลี้ยงพันธุ์ปลาปักเป้า เพาะเพาะเบียดจุดแรก คนรักรศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เกิดเมื่อปี 25... บิดได้ไว้ในรถยนต์ที่ห้องแถว สี่ 4740 ยะลา นำหน้กระเบิดบน

